



ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัคร
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
และประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ กำหนดวัน เวลา และวิธีการสัมภาษณ์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้พิจารณาการกลั่นกรองเสร็จสิ้นแล้ว
จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้

๑. กลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง ที่เป็นตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ที่กำหนดเป็นตำแหน่ง
ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีชื่อตำแหน่งในการบริหารไม่เหมือนกรมอื่น มีเฉพาะ
ในกรมนี้ๆ รวมทั้ง มีลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจหลักของหน่วยงานแตกต่างกัน

๑.๑ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
โดยเรียงตามตัวอักษร ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล
๑	นางปัทมากร สุวรรณภาค
๒	นายพรเทพ ล้อมพรม
๓	นายอัศวพล ศุภศาสตรา

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ กลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง ที่เป็นตำแหน่ง
อำนวยการทั่วไป ที่กำหนดเป็นตำแหน่งในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีชื่อตำแหน่ง
ในการบริหารไม่เหมือนกรมอื่น มีเฉพาะในกรมนี้ๆ รวมทั้ง มีลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ภารกิจหลักของหน่วยงานแตกต่างกัน ใช้เฉพาะในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอาคม ประดิษฐ์สุวรรณ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประธานกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ